



แพทยสภา

The Medical Council of Thailand

ประกาศแพทยสภา

ที่ ๒๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการของนักศึกษาแพทย์ชาวไทยและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุสุ่วิสัย

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-19 ไปทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 และใช้เวลานานถึง ๓ ปี โรคระบาดดังกล่าวจึงจะเริ่มสงบลง โดยมีการผลิตวัคซีนโคโรนา-19 และยาต้านไวรัส ในช่วงเวลาที่มีการระบาดของดังกล่าว สถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศได้มีการป้องกันการระบาดของโรคนี้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น มีการปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือปิดประเทศเป็นเวลาหลายเดือนและให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางกลับภูมิลำเนา ในกรณีสถาบันผลิตแพทย์บางสถาบันกำหนดให้มีการเรียนการสอนในวิชาแพทยศาสตร์โดยระบบออนไลน์ ทั้งในระดับชั้นปริคlinikจนถึงในระดับชั้นคลินิก ส่งผลให้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยไม่สามารถเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่แพทยสภาได้ให้การรับรองไว้

จากเหตุสุ่วิสัยดังกล่าวทำให้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยจากหลายสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศได้ทำการศึกษาและฝึกทักษะเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลในประเทศไทย หรือใช้วิธีการเรียนออนไลน์ในชั้นคลินิก โดยเฉพาะในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ตามที่สถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศดำเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตตามที่แพทยสภาได้ให้การรับรองไว้

แพทยสภาได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและได้ดำเนินการแจ้งให้สถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศดำเนินการจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือจัดหาสถาบันฝึกอบรมในประเทศนั้น ๆ ที่แพทยสภาให้การรับรองเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยได้จำนวนเวลาเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ และปัญหาต่าง ๆ ของทุกฝ่ายได้รับการแก้ไขคล่องไปด้วยดีตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิตของแพทยสภา ดังนี้

๑. ในกรณีที่นักศึกษาแพทย์ชาวไทยไปศึกษาและฝึกทักษะเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลในประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๑ ปี และได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว สถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศไม่รับกลับไปฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือนักศึกษาแพทย์กลับไปฝึกอบรมในประเทศนั้น ๆ ได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว สถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศอนุมัติปริญญาให้จบหลักสูตร แพทยสภาได้ให้ไปฝึกปฏิบัติงานเสริมทักษะเพิ่มเติมกับผู้ป่วยจริงในสาขาวิชาหลักเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๖ สัปดาห์ ในโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ฝึกหัด

.../๒. ในกรณี

๒. ในกรณีที่นักศึกษาแพทย์ชาวไทยใช้วิธีการเรียนออนไลน์ในชั้นคลินิกโดยเฉพาะในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรตามที่สถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศดำเนินการ แพทยสภาได้ให้ไปฝึกปฏิบัติงานเสริมทักษะเพิ่มเติมกับผู้ป่วยจริงในสาขาวิชาหลักเป็นระยะเวลา ๑ ปี ในโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ฝึกหัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติให้ออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการของนักศึกษาแพทย์ชาวไทยและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยสำหรับในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดของโรคหรือจากเรื่องอื่นใดในอนาคต ขอให้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยที่จะได้รับผลกระทบจากการที่สถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศอาจต้องจัดการเรียนการสอนที่ต่างไปจากมาตรฐานการเรียนการสอนที่แพทยสภาให้การรับรองไว้ ให้ดำเนินการแจ้งแพทยสภาทราบในทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นที่อาจจะเกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิตของแพทยสภา มิฉะนั้นแพทยสภาจะไม่ให้การรับรองการดำเนินการแก้ปัญหาของนักศึกษาแพทย์โดยที่แพทยสภามีได้รับแจ้งมาก่อน ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาแพทย์ต้องเสียเวลาและเสียโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายในเวลาที่กำหนด

อนึ่ง วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเฉพาะกิจเพื่อการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับนักศึกษาแพทย์จากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศเท่านั้น แพทยสภาไม่ถือว่าเป็นวิธีการที่จะนำมาใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันในอนาคตได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์)

นายกแพทยสภา